

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ดินดำน้ำดี: แล้งรุนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร
๒. ภาพข่าว: มอบเครื่องราช
๓. ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการดำเนินงานสำคัญของสศก.
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. กระทรวงเกษตรฯประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฯ
๖. เกษตรนวัตกรรม: ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
๗. แหะไข่มดแดงขายรายได้ดี
๘. เกษตรกรขายดินส.ป.ก.
๙. หนูนปลุกอ้อยแทนข้าว
๑๐. ท่องโลกเกษตร: ตามสภย.ตะลุมกระบี่ - ตรีงย้อนรอยที่มาของพาราไทย
๑๑. มอปปัจจัยการผลิต

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
บ้านเมือง
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
ข่าวสด
คมชัดลึก
มติชน

แล้งรุนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร

ดินดำน้ำดี

ตลอดเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรรวมเฉลี่ยปีละ 2.74 ล้านไร่ มูลค่าความเสียหายปีละประมาณ 727.04 ล้านบาท

สำหรับปี 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประเมินผลกระทบในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา นครสวรรค์

ชัยนาท ลพบุรี มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม



นายเลิศศักดิ์ รัฐตระกูลบุญอยู่

2558 พบว่า มีพื้นที่ประสบภัยรวม 75,706 ไร่ มูลค่าความเสียหายโดยเฉพาะสินค้าข้าว 212.60 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 36,930.25 ไร่ คิดเป็นปริมาณ

ประตูระบายน้ำ



คลองส่งน้ำ



กานาตองไชน้ำ

ผลผลิต 25,195.89 ตัน

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพญญ์ เลข
ธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่
ออกประกาศงดการส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกข้าว
นาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

รวม 26 จังหวัด ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้ม
ลดลง ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง โดย
ปล่อยพื้นที่ว่างหรือบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
ที่ใช้ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดหวาน ส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งน่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา



☒ มอบเครื่องราช...นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเมื่อวันก่อน 22



นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ฌ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2558 แก่สื่อมวลชน ณ ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้

เกาะ: ข้าวเกษตร

22 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558... ○ นายโอกาส กัตต์มุขย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองอธิบดี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ยั่งยืนแม่ทา จำกัด โดยมี นายพนมกร นามจันทร์ ประธานคณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 600 คน ดำเนินธุรกิจรับฝากและให้เงินกู้แก่ สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตจาก สมาชิกเพื่อจำหน่ายในปี 2557 ที่ผ่านมา สหกรณ์ดำเนินธุรกิจมีกำไรกว่า 4 แสนบาท... ○ นายอภิจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายมงคล สุภาภายี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับ พลตรีมดุง ชิงใหญ่ลย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก และคณะ เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโพนมาตศ โครงการชลประทานสุโขทัยเมื่อวันก่อน... ○ นายวิดิพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยมีนายจุฬพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ในฐานะอนุกรรมการ และเลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรฯ... ○ กิต ทางไทย นายอภิจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

**๑๖ กระทรวงเกษตรฯ ประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปยางพารา
หวังขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร**

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการสินค้ายางพารา รอบการผลิตปี 2558/59 นั้น ได้ให้นโยบายแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดทำประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ราคายางพาราแยกตามชนิดยางพาราในจังหวัด โครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัดและระบบตลาดยางในจังหวัด รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตยางพาราในระดับจังหวัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสินค้า ยางพาราในระดับจังหวัด นายอำนาจ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และผลิตสินค้าจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจากการดำเนินมาตรการโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม ยางพารา ที่ผ่านมาก พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางแห่ง ประสบความสำเร็จได้ผลกำไรจากการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งขอให้ขยายเวลาดำเนินการอีก 1 ปี และให้เพิ่มตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะได้นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการยางพาราในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อไป นายอำนาจ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินมาตรการต่างในการแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล 16 มาตรการ ประกอบด้วย

- 1) โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ
- 2) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง
- 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
- 4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง
- 5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา
- 6) โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา
- 7) โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ/โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง
- 8) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
- 9) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต
- 10) โครงการลดต้นทุนการผลิต
- 11) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง
- 12) โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 13) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง
- 14) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
- 15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
- 16) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงงานแปรรูป ยางพาราให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และหาแนวทางในการขับเคลื่อนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้ ในปี 2557 มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราใน 59 จังหวัด รวม 738 แห่ง ซึ่งในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยางพารา มีการบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาด ตั้งแต่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต้นน้ำ) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กลางน้ำ) และการตลาดยางพารา (ปลายน้ำ) และมีสมาชิกปลูกยาง 502,249 ราย พื้นที่ปลูก 4.75 ล้านไร่ ผลผลิต 726,246 ตัน คิดเป็น 16.60% ของประเทศ สำหรับแผนพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีการปลูกฝัง/เสริมสร้างหลักการและอุดมการณ์ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามระบบสหกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดปัจจัยที่จำเป็น เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์และธุรกิจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่าย ตลอดจนการประสานและเพิ่มช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ สินค้าคุณภาพ ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน ทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว 297 แห่ง วงเงิน 3,610 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 281 แห่ง วงเงิน 2,907 ล้านบาท รวบรวมยางได้ 442,872 ตัน มูลค่า 16,765 ล้านบาท และจำหน่าย 389,527 ตัน มูลค่า 16,147 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ 32 แห่ง วงเงิน 286.45 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประกอบการของแผนการรวบรวมยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการของธุรกิจยางพาราของสถาบันเกษตรกรที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 โดยมีการสำรวจประเภทยางก้อนถ้วย น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน เป็นต้น พบว่า แผนการรวบรวมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความสอดคล้องกับแผนการจำหน่าย โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแผนการจำหน่ายยางพารา คิดเป็นร้อยละ 80.56 ของแผนการรวบรวม สำหรับสินเชื่อเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานยางพารา มีเป้าหมายในแผนงานที่วางไว้ 209 สหกรณ์ อนุมัติเงิน 5,064.22 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับอนุมัติ เงินกู้แล้ว 32 สหกรณ์ วงเงิน 286 ล้านบาทเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงงานใหม่ จำนวน 11 แห่ง วงเงิน 163 ล้านบาท ปรับปรุงโรงงานเดิม จำนวน 21 แห่ง วงเงิน 123 ล้านบาท และรอกการอนุมัติ 16 สหกรณ์ วงเงิน 21.87 ล้านบาท โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ได้ขอสรุปการเร่งรัดการพิจารณาการให้สินเชื่อ ดังนี้ 1) มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้ข้อยุติชัดเจนสามารถอนุมัติได้ภายในเดือนเมษายน 2558 จำนวน 74 สหกรณ์ วงเงิน 3,272 ล้านบาท มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่คุณสมบัติไม่ผ่านและขอถอนเรื่อง 29 สหกรณ์ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 58 สหกรณ์ ที่ไม่เสนอคำขอกู้ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่ม 15 สหกรณ์ วงเงินสินเชื่อ 795 ล้านบาท โดยสรุปมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างการพิจารณา 89 สหกรณ์ วงเงิน 4,067 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้เร่งรัดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ต่อไป

เกษตร นวัตกรรม

จากที่นายกรัฐมนตรียกย่องให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557-2560



เลี้ยงไก่ในเมือง

ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท



ปลูกพืชไร้ใบลอย



ปลูกพืชเชิงรุกที่แบบผสมผสาน

โดยทำหน้าที่ในการประสานการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นต้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558 ไปแล้ว เมื่อวันที่

16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย การกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน การจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน

และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำนักงาน กปร. จึงจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขานุการ กปร. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ

ประกอบด้วย พื้นที่เป้าหมาย มีจำนวน 24,171 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทั้ง 76 จังหวัด ทั้งนี้ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ในด้านกระบวนการทำงานประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ การจัดทำแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการตรวจติดตามและรายงานผล พร้อมทั้งโครงสร้างการทำงานและการขับเคลื่อนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มีการกล่าวถึงการทำนุรูปแบบการขับเคลื่อนในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกในการแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนกลาง และคณะทำงานในพื้นที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่ คณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และหมู่บ้าน

มีการจัดทำคู่มือและแจกจ่ายทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและพร้อมเพรียงกันต่อไป

จะมีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ



ปลูกพืชในโรงเรือนหรือแปลงชาย



ลงทุนทำการผลิตแบบปิดกั้นกัน

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557-2560 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบ "ทำตามลำดับขั้น"

ภายใต้แนวทางร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ความรู้และข้อมูลในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และแนวทางการทำงานแบบพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชนบทที่มั่นคงของประเทศต่อไป.

แฮกซ์ไทม์แดงขายรายได้ดี All

สุโขทัย — เกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลัง ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย ใช้เวลาว่างหลังจากขุดมันเสร็จ ก็ออกแห่หาไข่มดแดงเป็นอาชีพเสริมช่วงหน้าแล้ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงถึง 600-1,200 บาท/วัน โดยมีพ่อค้าคนกลางขับรถมารับซื้อถึงบ้านเพื่อส่งขายต่อให้กับร้านอาหาร

ป่าที่กรุงเทพมหานคร

เกษตรกรขายดินส.ป.ก.

นายสรรเสริญ อัจจุมนัส เลขานุการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เช่า และเช่าซื้อของ ส.ป.ก. ที่ยังมีปัญหา เมื่อให้สิทธิไปแล้ว มีการแอบใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การขุดหน้าดินขายให้กับหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ เมื่อตรวจพบเกษตรกรจะอ้างว่าขุดเพื่อทำบ่อปลา การสร้างอาคารเช่า อพาร์ทเมนต์ ระบุว่าเป็นอย่างอื่นที่ปกปิดสายตา ครั้นเหล่านี้จะพบในเขตปริมณฑล

การแก้ไขกฎหมายจะต้องมีข้อบังคับอย่างรัดกุม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ เมื่อคกทอดูท้ายทก็ยังไม่ใช้ประโยชน์ แต่ไม่สามารถขายหรือโอนได้ ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะเปิดทางให้คืนกองทุนได้ โดยจะได้รับอัตราผลตอบแทนเป็นค่านुकเบิกพื้นที่ คาดว่าจะระบุไว้ที่ 60 % ของราคาประเมิน ซึ่งจะพิจารณาถึงอัตราที่เหมาะสมอีกครั้ง

ส่วนกรณีที่ดินที่ปัจจุบันถูกบุกรุกเป็นสังคมเมืองไปแล้ว ที่เห็นชัดเจนคือที่ จ.พะเยา ค่านสิงขร และที่เชียงรายรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คาดว่าจะมีพื้นที่อื่นอีกมาก โดยส.ป.ก.จะตรวจสอบต่อไป พื้นที่เหล่านี้อาจกำหนดให้มีการเช่าทั้งพื้นที่ โดยกำหนดระยะเวลาและอัตราเช่าให้เหมาะสม

ตามสกกย.ทะลุ 'กระม้-ตง' ย้อนรอยที่มาของพาราไทย



ทอ
โลกเกษตร

สุรคณ อัคระ

ครบรอบปีที่ 10 ของการจัดงาน วันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง ร่วมกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 เมษายนที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงพระยารัษฎาฯ "บิดาแห่งยางพาราไทย" พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องวงการยาง หวังพัฒนายางทั้งระบบให้ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ "อำนาจ ปะติเส" เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

"ห้องโลกเกษตร" อาทิตยนี้ส่องได้ ความสำเร็จของยางพาราแห่งชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารากับคณะผู้บริหาร สกกย. นำทีมโดยรักษาการผู้อำนวยการ สกกย. "ประสิทธิ์ หมัดเสน" โดยเริ่มจาก



การคัดแยกยางแผ่นรมควันของชุมชนสหกรณ์ยางกระบี่

จุดแรกเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางส่งออกต่างประเทศของชุมชนสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ตั้งอยู่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พื้นที่ที่เดินทางไปถึงเข้ารับฟังบรรยายสรุปจากคณะกรรมการบริหารชุมชนสหกรณ์ที่มี "ประสิทธิ์ แก้วจินดา" เป็นประธาน

ประสิทธิ์ให้ข้อมูลว่าสหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 มีเป้าหมายหลักต้องการพัฒนาการรับซื้อและการผลิตยางให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งออกจีเอ็มพี เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกสามารถลดต้นทุนและมีรายได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3 ล้านกิโลกรัมต่อเดือน 17 สหกรณ์ 8 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 25 องค์กร 6,500 ครัวเรือน รวม

ประมาณ 19,500 คน จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 35,300 คน โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกมีทั้งยางแผ่นรมควัน ยางฟอง ยางคัตติ้งและยางอัดก้อน



ประสิทธิ์ หมดเสน

บริษัท แพลน ครีเอชัน จำกัด ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมี "วิฑูรย์ วีระพรสวรรค์" ประธานกรรมการบริหาร ต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทนับแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันแพลนทอยส์ในฐานะผู้บุกเบิกของเล่นไม้จากไม้ยางพารา ด้วยการนำลำต้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก และ



ขี้เลื่อยจากยางพาราที่ถูดัดโรงไฟฟ้าชีวมวล

นำรากไม้ยางและเศษไม้ที่เหลือจากแปลงมาแปรรูปเป็นวัสดุชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ปัจจุบันแพลนโอเคเอ็นเนอร์ยี บริษัทในเครือของแพลน ครีเอชัน นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ

หลังรับฟังบรรยายสรุปจากนั้นก็มาดูขั้นตอนกระบวนการแปรรูปยางพาราในรูปแบบต่างๆ เริ่มจากการรับยางจากสมาชิกที่นำมาส่งในทุกเช้า จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนจะไปส่งมอบให้ลูกค้า โดยตลาดส่งออกหลักคือ อินเดีย อิหร่านและสเปน หลังใช้เวลาดูกระบวนการผลิตพอสมควร จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่เกาะบูบู ผังเกาะสันดาเพื่อดูต้นยางพาราพันธุ์พื้นเมืองของชาวบ้านที่ยังมีให้เห็นอยู่บนเกาะแห่งนี้

เช้าวันต่อมาทั้งหมดออกเดินทางจากเกาะสันดาเพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง ดูโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ไว้ถูดัดจากไม้ยางพาราและโรงงานแพลนทอยส์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราสู่ของเด็กเล่นของ

ใช้เองในโรงงานแล้วยังสามารถส่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณ 33 กิโลวัตต์อีกด้วย หลังเดินชมกระบวนการผลิตทั้งสองแห่งของบริษัท ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว และโรงงานผลิตของเล่นเด็กที่ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาวแล้ว จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้ทันพิธีเปิดงานวันยางพาราแห่งชาติซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานชมการแสดงประวัติความเป็นมาของ "นิคมแห่งยางพาราไทย" จากยางต้นแรกสู่พืชเศรษฐกิจในปัจจุบันจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พากย์หนึ่งตระกูลสดจากศิลปินแห่งชาติ อ.ณรงค์ ตะลุงบั้งซิดและรายชบทวี

วิถียาง วิถีคนตรังจากทิวชี่ไรต์ จิระนันท์ พิตรปรีชา ก่อนฟังปาฐกถาตีตนนอย รัฐมนตรี "ชวน หลีกภัย" ถึงอนาคตยางพาราไทย ที่มองว่าปัญหาของพาราภาคใต้จะต่างจากภาคอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรเจ้าของสวนยางมีที่เป็นแปลงเล็กๆ ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้รายได้หลักมาจากยางพารา ในขณะที่ภาคอื่นจะมีเป็นแปลงขนาดใหญ่มีผลกระทบน้อยกว่า จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ "อำนาจ ปะติเส" โดยเขากล่าวในตอนหนึ่ง

ว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำสวนยางประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือน และประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบยาง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวด์ น้ำยางสด รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ดังนั้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักตัว ชาวสวนยางรายย่อยจึงได้รับผลกระทบจากราคายางที่ผันผวน การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกภาคส่วนจะได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาทางพาราทั้งระบบและระดมสติให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และแนวคิดในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนหลักการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางมีความยั่งยืนสืบไป

นี่เป็นส่วนหนึ่งของทริปตะลุยดูงานยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราในพื้นที่ จ.กระบี่ และตรัง ต้นกำเนิดของยางพาราไทย โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) กระทรวงเกษตรฯ ในโอกาสครบรอบปีที่ 10 สำหรับการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ

●มอบปัจจัยการผลิต 28

ยโสธร - นายจรรยา สุนทรรัตน์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอบปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกรบ้านนาจาน ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อ.เลิงนกทา เป้าหมาย 1,000 ไร่ เกษตรกรจำนวน 50 ราย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อ.เลิงนกทา